

# Xây dựng nông thôn mới tại thôn, bản

Năm 2018, huyện Mù Cang Chải triển khai xây dựng điểm 26 thôn, bản nông thôn mới (NTM) với 15 tiêu chí tại 13 xã trên địa bàn. Việc xây dựng NTM tại các bản điểm được triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của mỗi xã, mỗi thôn bản và khả năng đóng góp của nhân dân, gắn xây dựng NTM với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã cũng như tại thôn, bản.

Thực hiện xây dựng điểm thôn, bản NTM, xã Nậm Khắt có 2 bản là Làng Sang và Nậm Khắt tham gia. Sau hơn 1 năm triển khai, 2 bản Làng Sang và Nậm Khắt đã lần lượt đạt được 9 và 10 tiêu chí; trong đó, có nhiều tiêu chí khó cơ bản đã được hoàn thành như: giao thông, tổ chức sản xuất, cơ sở vật chất văn hóa... Từ khi xây dựng NTM, diện mạo vùng cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 2 bản được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ hộ nghèo lần lượt tại bản Nậm Khắt đạt 33 triệu đồng, 24,3%; bản Làng Sang đạt 28,4 triệu đồng, 37,2%. Ông Thào A Páo - Chủ tịch UBND xã Nậm Khắt cho biết: "Đến nay, 2 bản thực hiện xây dựng điểm thôn, bản NTM tại xã còn một số tiêu chí cần phải hoàn thành để được công nhận. Với tiêu chí nhà ở, 2 bản còn 30 nhà tạm, nhà dột nát, 25 hộ cần lán nền nhà với tổng chi phí dự kiến khoảng 2 tỷ đồng. Đối với tiêu chí thu nhập và hộ nghèo, xã sẽ phối hợp với cơ quan phụ trách xã, các cơ quan

chuyên môn, đoàn thể của huyện tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sản xuất, nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả nhằm tăng thu nhập của người dân lên 36 triệu đồng/người/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 12%, phấn đấu cuối năm 2020, bản Làng Sang và Nậm Khắt sẽ ra mắt NTM".

Từ năm 2018, huyện Mù Cang Chải đã lựa chọn mỗi xã 2 thôn, bản nhằm xây dựng thôn, bản điểm NTM. Từ đó đến nay, huyện đã có nhiều hỗ trợ để cùng cấp ủy chi bộ và nhân dân ở 26 thôn, bản hiểu rõ về nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại thôn, bản. Qua đó, nhân dân xác định mình chính là chủ thể và có ý thức tự chủ phát huy nội lực, đóng góp nguồn lực để xây dựng NTM với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được hưởng lợi. Đối với tiêu chí giao thông, huyện đã hỗ trợ hàng trăm tấn xi măng, nhân dân đóng góp tiền, cát, sỏi, ngày công để kiên cố 50 km đường giao thông trục thôn, ngõ

xóm; 100% công trình thủy lợi của 26 thôn bản đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ; 26/26 nhà văn hóa thôn, bản được hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả; huyện có nhiều hỗ trợ, kết nối xóa 80 nhà tạm, nhà dột nát; làm mới 805 nhà tắm, nhà vệ sinh, 173 chuồng trại chăn nuôi... Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người tại 26 thôn, bản bình quân đạt 18 triệu đồng, giảm được 236 hộ nghèo; 80% hộ đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,8%; giữ vững phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại 26 thôn, bản; 100% hộ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; 26 thôn, bản không có truyền đạo trái pháp luật, không có khiếu kiện đông người, kéo dài, không để xảy ra trọng án và các loại tội phạm; 23/26 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Nhờ đó, đã có 4 thôn, bản đạt từ 6 - 7 tiêu chí; 11 thôn, bản đạt từ 8 - 9 tiêu chí; 11 thôn,



Nhiều tuyến đường giao thông tại thôn, bản ở Mù Cang Chải đã được kiên cố hóa, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

bản đạt từ 10 - 11 tiêu chí. Huyện đang tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các thôn, bản duy trì các tiêu chí đã đạt và thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đưa 4 thôn, bản: Nậm Khắt, Làng Sang (xã Nậm Khắt), bản Đé Xu Phình (xã Đé Xu Phình) và thôn Bản Thái (xã Khao Mang) đạt 15/15 tiêu chí thôn NTM và ra mắt thôn NTM vào tháng 12/2020.

Với phương châm "Có nhiều thôn, bản NTM sẽ có xã NTM", chủ trương xây dựng NTM ở thôn, bản là chủ trương sát, đúng, phù hợp với cơ sở để gỡ dần thể khó trong xây dựng NTM ngày càng thiết thực, làm đổi thay cuộc sống của chính những người dân nhất là ở các huyện vùng cao như Mù Cang Chải.

HOÀI ANH

## Chủ động tăng đàn vật nuôi

Để nhanh chóng khôi phục sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, thành phố Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các đề án, dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Nặng cao ý thức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, gia tăng số lượng, sản lượng đàn vật nuôi, nhằm cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, góp phần để ngành chăn nuôi phát triển ổn định.

Phát huy lợi thế về đất đai, kinh nghiệm trong chăn nuôi, hơn 10 năm nay, bà Nguyễn Thị Phiến, thôn Trục Bình, xã Minh Bảo gắn bó với mô hình phát triển nuôi lợn thương phẩm. Từ nguồn vốn tự có và vay mượn thêm, bà Phiến đầu tư hàng trăm triệu đồng để phát triển mô hình trang trại nuôi lợn kết hợp. Thời điểm chăn nuôi phát triển, bà Phiến thường duy trì quy mô trên 200 con, trừ chi phí đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể. Phát triển chăn nuôi thường bị tác động tiêu cực của dịch bệnh, giá cả biến động, nhưng gia đình bà vẫn kiên trì phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. Bà Phiến cho hay: "Gia đình tôi cứ từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi và làm đến đâu rút kinh nghiệm đến đó. Có thời điểm, chăn nuôi gặp khó khăn như dịch bệnh, giá bán thấp nhưng tôi vẫn duy trì số lượng đàn lợn hợp lý. Giá lợn như hiện nay, đảm bảo sẽ có lãi suất khá".

Những năm trước đây, ông Bùi Duy Hiến, thôn Yên Minh, xã Minh Bảo phát triển kinh tế gia đình với mô hình chăn nuôi lợn. Song, giá cả bấp bênh cộng với dịch bệnh phức tạp trên đàn lợn nên ông chuyển sang nuôi gà được hơn một năm nay. Để chăn nuôi hiệu quả, ông Hiến đã tự học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, các loại bệnh gà hay mắc phải và cách phòng, tránh. Khi bắt tay vào thực hiện mô hình 1.000 con gà/lứa, ông Hiến được sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn xã đã chăn nuôi đúng quy trình, thường xuyên khử trùng tiêu độc 2 lần/tuần, 10 ngày lại rắc với bột xung quanh



Cán bộ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố Yên Bái phun thuốc khử trùng tiêu độc tại khu vực lò giết mổ gia súc.

chuồng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi thông tin thị trường, tình hình dịch bệnh nên gia đình ông Hiến luôn chủ động trong chăn nuôi cũng như khâu xuất bán phù hợp từng thời điểm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Hiến chia sẻ: "Trong chăn nuôi có nhiều rủi ro, nhưng gia đình tôi luôn được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo xã; cán bộ thú y thường xuyên xuống kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, định hướng thị trường. Bản thân tôi cũng tích cực nắm bắt các thông tin có liên quan và cố gắng mở rộng quy mô chăn nuôi nâng cao thu nhập".

Đến tháng 4/2020, thành phố Yên Bái có trên 21.000 con trâu, bò, lợn và gần 275.000 con gia cầm; sản lượng thịt hơi bán trên 2.200 tấn; sản lượng trứng trên 500.000 quả... Để chủ động ngăn chặn các dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là cúm gia cầm, lở mồm long móng ở trâu, bò; bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả, viêm phổi ở lợn, thành phố chỉ đạo phòng, đơn vị chuyên môn cùng

UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền về nguy cơ phát sinh dịch bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi, chủ động phòng chống, tiêm vắc - xin định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm. Trong đó, đối với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đối với các hộ chăn nuôi gia trại, thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phun thuốc sát trùng, tiêu độc nhằm tiêu diệt mầm bệnh. Định kỳ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi và thực hiện đúng các khuyến cáo của ngành chuyên môn. Cùng đó, công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra, kiểm soát vận chuyển gia cầm, vệ sinh giết mổ, vệ sinh thú y, gia cầm, sản phẩm gia cầm lưu thông, tiêu thụ trên thị trường cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua đường vận chuyển; đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Đăng Thuận - Trưởng phòng Kinh tế thành phố cho biết: "Giai đoạn này, Phòng Kinh tế đang tích cực thực hiện tham mưu giúp UBND thành phố triển khai kịp thời nội dung Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19. Đồng thời, khuyến khích nhân dân, các tổ chức, cá nhân mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường".

Thành phố Yên Bái đang đẩy nhanh tiến trình hướng đến một nền nông nghiệp phát triển mang tính bền vững. Để hạn chế rủi ro, đặc biệt là tránh việc sản xuất ồ ạt và hiện tượng được mùa rớt giá, được giá thì mất mùa, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các địa phương đánh giá hiệu quả những đề án dự án đã triển khai; khuyến khích nông dân phát triển các mô hình sản xuất tương xứng với tiềm năng và có chất lượng, giá trị hàng hóa cao. Đồng thời, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho nông dân.

NGỌC SƠN